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กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการคณะต่าง ๆ  

 
 
 

 
 

เมื่อวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กมธ.การศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย        
ประธานคณะกรรมาธิการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings)              
มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้  

พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

พลเอก ประสาท  สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
ศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า 
คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุม ๒ ครั้ง โดยการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ได้มีการพิจารณาบทบาทการส่งเสริม

ให้ภาคีเครือข่ายของกองทัพเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โดยเชิญผู้แทนจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนจากกรมยุทธศึกษาทหารบก 
ผู้แทนจากกรมยุทธศึกษาทหารเรือ และผู้แทนจากกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้น าเสนอ
บทบาทของกองทัพในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในกองทัพที่หลากหลาย 
และสามารถที่จะพัฒนาระดับความรู้ความสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามล าดับ ส่วนการประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นการพิจารณาสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง การ
จัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศกับโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ณ จังหวัดเชียงราย โดยเชิญเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุม 

โดยสรุปว่า ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีแนวทางช่วยเหลือโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาโดยได้สนับสนุนเงิน
อุดหนุนรายบุคคลในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ให้แก่โรงเรียนการกุศลเท่านั้น หากโรงเรียนใดมีจ านวนนักเรียนน้อยก็ส่งผลต่อจ านวนเงินอุดหนุนที่รัฐ
สนับสนุนที่ลดลงตามไปด้วย ส่วนงบประมาณการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียนนั้น รัฐจะจัดสรรเงินอุดหนุนสมทบในอัตราร้อยละ ๗๐ ซึ่งอยู่
ระหว่างการด าเนินการศึกษาข้อมูล เพื่อเสนอขอปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายบุคคลส าหรับโรงเรียนการกุศล และช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย 
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศกับ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรง
ทองในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปราจีนบุรี และโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จงัหวัดนครนายก  

พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น าเสนอ

ต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยและวิชาประวัติศาสตร์ จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ ทั่วทุกภูมิภาค ท าให้ได้รบั
ทราบข้อมูลสภาพปัญหาเกี่ยวกับการอ่าน การเขียนภาษาไทยของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเด็กนักเรียนที่อยู่ชายแดนภาคใต้และชนบทที่ห่างไกล ซึ่งส่งผลกระทบในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึน 
ประกอบกับผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O - Net)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิชา
ภาษาไทย มีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่วนกรณีวิชาประวัติศาสตร์นั้น เนื่องจากสภาพ
ปัจจุบันพบว่า เด็กจ านวนมากมีความเข้าใจและมีความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์      
อันเนื่องมาจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบัน
ไม่มีวิชาประวัติศาสตร์เหมือนสมัยก่อน แต่จะไปรวมอยู่ในกลุ่มสาระวิชาสังคมศาสตร์ ท าให้เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่เพียงพอ และท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน  
ซึ่งปัญหาทั้ง ๒ กรณีดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นสมควรที่จะต้องพิจารณาศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
ของประเทศให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายก าหนด ทั้งในด้านวิชาการ และด้านคุณธรรมจริยธรรมของเด็กนักเรียนต่อไป 

ฉบับที่  ๕/๒๕๖๗ วันพธุที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  
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ต่อประเด็นดังกล่าว นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ  น าเสนอต่อที่ประชุมว่า เรื่องดังกล่าว            
มีความส าคัญ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการควรจะต้องประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดท าประวัติศาสตร์ในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ซึ่งประวัติศาสตร์แต่ละระดับที่ผ่านมาท าให้ทราบที่มาและสร้าง
ความภาคภูมิใจได้ในทุกระดับ   

พลเอกประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง กล่าวว่า      
ควรต้องศึกษาเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ของประเทศไทยกับประเทศอื่นด้วยว่า ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นมี
เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เหตุใดประเทศเหล่านั้นจึงได้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ 
เกิดขึ้น และมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบวิวัฒนาการ
ต่าง ๆ โดยเน้นไปที่การเรียนรู้เป็นหลักการส าคัญ และไม่เน้นการท่องจ า 

นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล กรรมาธิการ กล่าวว่า การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์
ควรต้องศึกษาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยและเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันที่ไม่เก่าจนเกินไป ซึ่งอาจ
เปรียบเทียบกรณีท่ีประเทศไทยมีสถาบันฯ มีการด าเนินการด าเนินการในเรื่องคอมมิวนิสต์อย่างไร และ        
ในประเทศที่ไม่มีสถาบันฯ มีการด าเนินการในเรื่องนี้อย่างไร โดยเน้นสื่อที่เป็นภาพยนตร์ในการสื่อสารและ            
ท าความเข้าใจเพื่อมิให้เกิดความเบื่อหน้าในการเรียนรู้และท าความเข้าใจ 

นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง กล่าวว่า ในเรื่อง
ประวัติศาสตร์นั้นมีความส าคัญที่ต้องเรียนรู้ทั้งระบบให้ชัดเจน ซึ่งควรเน้นไปที่กระบวนการท่ีต้องเชื่อมโยง          
ในทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก เข้าใจจนกลายเป็นค่านิยม 

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ จะได้เร่งด าเนินการพิจารณาศึกษาและจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาในประเด็นดังกล่าว 
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา และวุฒิสภาในโอกาสต่อไป  

พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมาย

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการฯ น าเสนอความคืบหน้าในการด าเนินการต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ประชุม              
เพื่อพิจารณาร่างรายงานฯ เรื่อง ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการอาชีวศึกษาแนวใหม่เพื่อการพัฒนา
ประเทศ โดยเป็นการพิจารณาสาระส าคัญของรายงานทั้งฉบับ ใน ๓ บท ประกอบดว้ย 
บทที่ ๑ บทน า บทที่ ๒ ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการอาชีวศึกษา
แนวใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศ และบทที่ ๓ สรุปผลการพิจารณาศึกษา ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ รายงานฯ ในประเด็นดังกล่าว เป็นการสังเคราะห์บทวิเคราะห์
จากรายงานฯ ที่คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ด าเนินการทั้ง ๒๒ เรื่อง อันน าไปสู่         
แนวทางการจัดท าข้อเสนอแนะใน ๕ ประเด็น คือ ๑) การปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒) การบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนรู้เพื่อเข้า

สู่สัมมาอาชีพ ๓) การบริหารงานบุคคล ๔) การบริหารงบประมาณ และ ๕ ประเด็นอื่น ๆ อาทิ ความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษา ทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชน และความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการอาชีวศึกษาแนวใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศ 
เป็นต้น ซึ่งหากคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับรายงานฯ ดังกล่าว จะได้ด าเนินการน าเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาในโอกาสต่อไป 

พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน 
นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการเรียนรู้ และ

การศึกษาเอกชน ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในส่วนของหลักการและเหตุผล 
ในข้อ ๕ ที่เห็นควรเพิ่มเติมหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับผู้สูงอายุ 
ได้แก่ องค์กรส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมอนามัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อจัดการศึกษาให้กับ
ผู้สูงอายุ ในมิติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัยและความต้องการของผู้เรียน และข้อ ๑๐ เห็น
ควรเพิ่มเติม “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” และ “รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา” เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกจากนี้ 
เห็นสมควรควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติในมาตรา ๑๓ โดยเห็นควรให้มีกองทุน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ และควรมีมาตราที่ก าหนด
เกี่ยวกับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานที่จัดการศึกษาผู้สูงอายุ ให้มีสิทธิน าหลักฐานการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินไปลดหย่อนภาษีได้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ รายละเอียดและการด าเนินการต่าง ๆ จะได้น าเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

 
 
 


